

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด

ที่อยู่: 50 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯพาราม 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 084-510-9530 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105565155257

INTNODE

## ข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Service)

ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อินเทอร์เน็ต”) โดยเป็นข้อตกลงที่จัดทำขึ้นระหว่างอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการของอินเทอร์เน็ต ผู้เข้าถึงเว็บไซต์ <https://intnode.com> หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีการเผยแพร่โดยอินเทอร์เน็ต (รวมเรียกว่า “ลูกค้า”) โดยลูกค้าตกลงว่าลูกค้าได้อ่าน รับทราบ เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งในข้อตกลงการใช้งาน ข้อตกลงว่าด้วยการรับทราบและยอมรับความเสี่ยงในการใช้บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และนโยบายความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ต

### บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล

บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (เรียกว่า “บริการของอินเทอร์เน็ต”) อินเทอร์เน็ต ให้บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำวิจัย รายงาน บทวิเคราะห์ ให้คำปรึกษาในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับ/ด้วยการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยขอบเขตการให้บริการไม่จำกัดเฉพาะที่ปรากฏในข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งบริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงสูงอันมาจากลักษณะพื้นฐานของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรับทราบและยอมรับความเสี่ยงในการใช้บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อตกลงว่าด้วยการรับทราบและยอมรับความเสี่ยงในการใช้บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล

การใช้คำแนะนำการลงทุนของอินเทอร์เน็ต เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความผันผวนทางมูลค่าของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นลูกค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับรู้ ทำความเข้าใจ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้การใช้ข้อมูลหรือคำแนะนำการลงทุน รวมถึงคำแนะนำอื่นๆ ที่มาจากการใช้บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล

### คุณสมบัติของลูกค้า

เว็บไซต์ และบริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล นี้มีไว้สำหรับให้บริการแก่ลูกค้าที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ลูกค้าที่ไม่ใช่บุคคลที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพจนไม่อาจรับบริการจากอินเทอร์เน็ต ได้ในประเด็นที่สำคัญ เป็นต้น และผู้ใช้บริการต้องมีความสามารถในการขอเปิดบัญชีและทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่บุคคลที่ถูกจำกัดอำนาจและ/หรือ สิทธิในการทำธุรกรรมโดยผลของกฎหมาย และมีอำนาจและสิทธิในการเข้าถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยการกระทำนั้นจะต้องไม่ละเมิดข้อตกลงอื่นๆ

### การใช้งานทั่วไป การใช้งานที่ต้องห้าม และการบอกเลิก

#### ความถูกต้องของเว็บไซต์

แม้บริษัทตั้งใจทำข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีความถูกต้อง มีข้อมูลที่ทันเวลา เว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา) อาจมีความไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบันทั้งหมด อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ การพยายามให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด

ที่อยู่: 50 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯพารณ 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 084-510-9530 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105565155257

# INTNODE

อาจทำให้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นบางครั้งโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย สินค้าและบริการของอินเทอร์เน็ต ในการนี้ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะเชื่อถือ และการตัดสินใจตามข้อมูลที่มีในเว็บไซต์ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่ผู้เดียว บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อตัดสินใจดังกล่าว สิ่งไปยังข้อมูลของบุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์) จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกแต่ไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัท ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาในด้านใดด้านหนึ่ง หรือบริการที่อยู่ในเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

## การใช้งานของบุคคลภายนอก

เมื่อลูกค้าอนุญาตโดยชัดแจ้งให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับจากบริการที่ปรึกษาสิทธิดิจิทัลของลูกค้าไม่ว่าผ่านทางใด ลูกค้ารับทราบว่า การอนุญาตให้บุคคลภายนอกกระทำการโดยเฉพาะในนามของลูกค้าไม่ทำให้ลูกค้าพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ลูกค้าต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในบรรดาการกระทำหรือละเว้นกระทำของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงข้อมูลที่มาจากการใช้บริการของลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าจะไม่ทำให้อินเทอร์เน็ต ต้องรับผิดชอบและจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่อินเทอร์เน็ต จากความรับผิดชอบที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการกระทำหรือละเว้นกระทำของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการที่ปรึกษาสิทธิดิจิทัลของลูกค้า

## การใช้งานที่ต้องห้าม

การใช้บริการของอินเทอร์เน็ต การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอื่นและบุคคลภายนอก ลูกค้าตกลงและแสดงให้เห็นว่าลูกค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจต้องห้ามหรือการใช้งานที่ต้องห้ามตามที่นิยามในสัญญา อินเทอร์เน็ต ขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาในการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ยึดหน่วง และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎระเบียบ บทบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล อินเทอร์เน็ต ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและ/หรือบริการของลูกค้าชั่วคราวและ/หรือหยุดการทำธุรกรรมในทันทีหรือเรียกเก็บค่าปรับโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยถือเป็นดุลยพินิจของอินเทอร์เน็ต แต่เพียงผู้เดียว หากอินเทอร์เน็ต เห็นว่าลูกค้าเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ต้องห้ามและ/หรือธุรกิจต้องห้าม

การระงับชั่วคราว การบอกละเมิด และการยกเลิก

อินเทอร์เน็ต อาจระงับชั่วคราว จำกัด หรือบอกละเมิดการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของอินเทอร์เน็ต หาก

1. อินเทอร์เน็ต ต้องปฏิบัติตามหมายศาลที่ถูกต้อง คำสั่งศาล หรือคำสั่งที่มีผลผูกพันของทางราชการ หรือ
2. อินเทอร์เน็ต สงสัยว่าลูกค้าใช้บริการที่ปรึกษาสิทธิดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการใช้ที่ห้ามหรือธุรกิจที่ต้องห้าม หรือ
3. การใช้ข้อมูลที่มาจากการบริการที่ปรึกษาสิทธิดิจิทัลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีที่รอดำเนินการ การสอบสวนหรือการดำเนินงานของรัฐบาล และ/หรือบริษัทเห็นความเสี่ยงทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้นหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า หรือ
4. หน้าที่ในการให้บริการของอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้ หรือ

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด

ที่อยู่: 50 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯพาร์ก 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 084-510-9530 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105565155257

# INTNODE

## 5. ลูกค้าฝ่าฝืนนโยบายหรือคำสั่งของอินเทอร์เน็ต ที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นบางครั้ง

หากอินเทอร์เน็ต ระวังการให้บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลต่อลูกค้า ชั่วคราว หรือบอกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุใด อินเทอร์เน็ต จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เว้นแต่จะมีคำสั่งศาลหรือมีกระบวนการทางกฎหมายห้ามอินเทอร์เน็ต แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ ลูกค้ารับทราบว่ากรณีที่อินเทอร์เน็ต ตัดสินใจกระทำการบางอย่าง รวมถึงจำกัดการให้บริการ การระงับชั่วคราว หรือการยกเลิกการให้บริการของอินเทอร์เน็ต อาจเป็นไปตามกฎเกณฑ์การรักษาความลับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นกฎพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต ลูกค้ายอมรับว่าอินเทอร์เน็ต ไม่มีหน้าที่เปิดเผยรายละเอียดของการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการด้านความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าทราบหากอินเทอร์เน็ต ระวังบริการชั่วคราวหรือบอกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุใด

### ความสัมพันธ์ของคุณสัญญา

อินเทอร์เน็ต เป็นผู้รับจ้างอิสระในทุกกรณี ในข้อตกลงฉบับนี้ไม่ถือว่าหรือไม่มีเจตนาจะถือว่าหรือไม่ทำให้ลูกค้าและอินเทอร์เน็ต เป็นหุ้นส่วน มีกิจการร่วมค้า หรือเป็นผู้ร่วมงานเพื่อผลกำไร ทั้งนี้ลูกค้าหรืออินเทอร์เน็ต ไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง

### ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

หากลูกค้าได้รับข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นผ่านบริการของอินเทอร์เน็ต ลูกค้ามีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับและใช้ข้อมูลในบริการของอินเทอร์เน็ต เท่านั้น และไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นต่อบุคคลภายนอกหรือใช้ข้อมูลนั้นยกเว้นเป็นสิ่งจำเป็นตามสมควรเพื่อทำให้ธุรกรรมรวมถึงหน้าที่อื่นมีผลใช้บังคับ เช่น การช่วยเหลือ การพิสูจน์ยอดและการบัญชี เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากลูกค้าดังกล่าว ลูกค้าต้องไม่ส่งอีเมลขยะให้แก่ลูกค้าผู้อื่นผ่านการให้บริการของอินเทอร์เน็ต

### ภาษี

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดจากการทำธุรกรรมจากการใช้บริการในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บ รายงาน และนำส่งภาษีตามจำนวนที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงานภาษี

ข้อคิดเห็นของลูกค้า คำถาม ขอร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท

การติดต่ออินเทอร์เน็ต หากลูกค้ามีข้อคิดเห็น คำถาม หรือขอร้องเรียน กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมล [support@intnode.com](mailto:support@intnode.com) หรือส่งจดหมายถึง บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด 50 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ฯพาร์ก 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หากลูกค้าติดต่ออินเทอร์เน็ต กรุณาระบุข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้าเพื่อพิสูจน์ตัวตน

## บททั่วไป

### ทรัพย์สินทางปัญญา

อินเทอร์เน็ต ผู้ถือหุ่นรายใหญ่ทุกทอดของอินเทอร์เน็ต หรือบริษัทในเครือ เช่น บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้ถือหุ่นรายใหญ่ หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของอินเทอร์เน็ต เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับสิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปแบบการแสดงผลตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ สัญลักษณ์

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด

ที่อยู่: 50 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯพารณ 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 084-510-9530 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105565155257

# INTNODE

เครื่องหมาย รูปภาพ และวิดีโอ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ ยกเว้น จะมีการระบุอย่างชัดเจน ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลงและ/หรือทำเพิ่มเพื่อนำไปเผยแพร่ หรือใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

## ไวรัสคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์

อินเทอร์เน็ต ไม่รับประกันในความเสียหายหรือการหยุดชะงักใดที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแควร์แวร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม หรือมัลแวร์อื่นที่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ของลูกค้า การปลอมตัว การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต หรือการโจมตีอื่น อินเทอร์เน็ต แนะนำให้ใช้การคัดกรองไวรัสและซอฟต์แวร์ป้องกันซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงและป้องกันได้อย่างฉับพลันเป็นประจำ ลูกค้าควรตระหนักว่า SMS และอีเมลสามารถใช้ปลอมตัว และหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อความที่อ้างว่ามาจาก อินเทอร์เน็ต ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อกิจกรรมใดๆ ก็ตาม เช่น การทำธุรกรรม หรือเป็นกรณี ที่ลูกค้าไม่มั่นใจในความถูกต้องของการสื่อสารหรือการแจ้งเตือนและต้องการให้อินเทอร์เน็ต ดำเนินการ

## การยกเว้นอินเทอร์เน็ต การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

หากลูกค้ามีข้อพิพาทกับลูกค้าท่านอื่นของอินเทอร์เน็ต หรือมากกว่าหนึ่งราย ลูกค้าต้องยกเว้นอินเทอร์เน็ต บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของอินเทอร์เน็ต รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ร่วมทุน ตัวแทน และผู้ แทนจากข้อเรียกร้อง การทวงถามและค่าเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน (ที่เกิดขึ้นจริงและที่เป็นผลตามมา) ทุกรูปแบบและทุกสภาพที่เกิดขึ้นหรือในส่วนของข้อพิพาทนั้น ลูกค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายและไม่ ทำให้อินเทอร์เน็ต บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของอินเทอร์เน็ต รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ร่วมทุน ตัวแทน และผู้แทนได้รับความเสียหายจากข้อเรียกร้องหรือการทวงถาม (รวมถึงค่าทนายความและค่าปรับ ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับที่เรียกเก็บจากหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการผิด สัญญาฉบับนี้หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรือระเบียบหรือสิทธิของบุคคลภายนอก

## การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดอินเทอร์เน็ต บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของอินเทอร์เน็ต หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมทุน หรือผู้แทนไม่ต้องรับผิดชอบต่อไปนี้ (ก) จำนวนเงินที่มากกว่าค่าบริการของลูกค้า หรือ (ข) การสูญเสียกำไรหรือค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่จับต้องไม่ได้ หรือค่าเสียหายที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ไม่ว่าจะปฏิบัติตามสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเด็ดขาด หรือประการอื่นใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือการใช้บริการของอินเทอร์เน็ต หรือตามสัญญาฉบับนี้โดยได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม แม้ว่าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของอินเทอร์เน็ต จะได้รับแจ้งหรือทราบหรือน่าจะทราบถึงความเป็นไปได้ของ ค่าเสียหายดังกล่าว หมายความว่า เป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น (และไม่จำกัดเพียงขอบเขตของประโยคก่อน หน้า) หากลูกค้าอ้างว่าอินเทอร์เน็ต ไม่ให้บริการอย่างถูกต้องค่าเสียหายของลูกค้าจะจำกัดไม่เกินค่าบริการที่ อินเทอร์เน็ต เรียกเก็บ และลูกค้าไม่อาจได้กำไรที่สูญเสียไปคืน หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือประเภท อื่นใดของค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่จับต้องไม่ได้ หรือ ค่าเสียหายที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกเมื่อทำธุรกรรม บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตในเรื่องการตัดสินสิทธิหรือการจำกัดค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องหรือค่าเสียหายที่จ่าย เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นนี้อาจใช้บังคับกับลูกค้าได้บริการของ อินเทอร์เน็ต เป็นการให้บริการบนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” ปราศจากคำรับประกันหรือคำรับรอง

บริษัท อินท์โนด จำกัด

ที่อยู่: 50 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯพารณ 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 084-510-9530 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105565155257

# INTNODE

ไม่ว่าโดยขัดแย้งหรือโดยปริยายหรือโดยกฎหมาย ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อินท์โนด อาจปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประกันโดยปริยายในกรรมสิทธิ์ ความสามารถในการค้าขายสินค้าได้ การใช้สินค้าสมประโยชน์เพื่อความมุ่งหมายโดยเฉพาะและ/หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ อินท์โนด ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดในเว็บไซต์จะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม หรือปราศจากข้อผิดพลาด อินท์โนด ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ อินท์โนด ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าคำร้องขอด้านรายรับและรายจ่ายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับบัญชีธนาคาร บัตรเครดิตและการออกเช็คดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม แต่อินท์โนด ไม่รับประกันหรือรับรองระยะเวลาการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

การจำกัดความรับผิดในข้อนี้เป็นไปตามหน้าที่ซึ่งอินท์โนด มีตามกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังและทักษะตามสมควรในการให้บริการ สัญญาการใช้บริการฉบับนี้ไม่จำกัดความรับผิดของอินท์โนด อันเกิดจากการฉ้อฉลหรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันเกิดจากบริษัท พนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนของอินท์โนด

## การแก้ไข

อินท์โนด อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้โดยแจ้งในเว็บไซต์ของอินท์โนด หรือส่งอีเมลสัญญาฉบับนี้ที่มีการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ และสัญญาฉบับแก้ไขจะมีผลใช้บังคับในเวลาดังกล่าว หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนั้น การแก้ไขของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นการบอกเลิกการใช้บริการ ลูกค้าตกลงว่าอินท์โนด จะไม่รับผิดชอบลูกค้าหรือบุคคลภายนอกในการแก้ไขหรือการบอกเลิกบริการของอินท์โนด หรือการระงับชั่วคราวหรือการบอกเลิกการเข้าถึงบริการของบริการ เว้นแต่จะมีการระบุในสัญญานี้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง หากสัญญามีการแก้ไขรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา อินท์โนด จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือส่งอีเมลให้ลูกค้าทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับ

## การโอนสิทธิ์

ลูกค้าไม่อาจโอนสิทธิ์และ/หรือการอนุญาตตามสัญญาฉบับนี้ อินท์โนด ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์โดยไม่มีจำกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทในเครือหรือสาขาของอินท์โนด หรือผู้รับช่วงต่อในผลประโยชน์ของธุรกิจเกี่ยวกับบริการของอินท์โนด การพยายามโอนหรือการโอนสิทธิ์ที่ฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้จะใช้ไม่ได้ และเป็นโมฆะ ภายใต้สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้า สัญญาฉบับนี้จะผูกพันและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญา ผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาต

## การเป็นโมฆะบางส่วน

หากข้อความในสัญญานี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย กฎหมายหรือกฎระเบียบหรือหน่วยงานของรัฐบาล ของท้องถิ่น ของรัฐหรือของสหพันธรัฐ ข้อความดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่เป็นไปได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ส่วนข้อความอื่นที่มีความสมบูรณ์หรือใช้บังคับได้ในสัญญาจะไม่ได้รับผลกระทบ

## การเปลี่ยนแปลงการควบคุม

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด

ที่อยู่: 50 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 084-510-9530 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105565155257

# INTNODE

ในกรณีที่บริษัทของคุณภายนอกเข้าซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการกับอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนหรือกำหนดข้อมูลที่บริษัทรวบรวมจากลูกค้าในฐานะที่เป็นส่วนของการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขายหรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมดังกล่าว

## ความคงอยู่ต่อไป

ข้อความในสัญญาซึ่งตามสภาพอยู่นอกเหนือการสิ้นสุดหรือการบอกเลิกสัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระงับชั่วคราวหรือการบอกเลิก การยกเลิกบริการ การเป็นหนี้อินเทอร์เน็ต การใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต โดยทั่วไป ข้อพิพาทกับอินเทอร์เน็ต และบททั่วไปจะยังมีผลใช้บังคับแม้ว่าจะมีการบอกเลิกหรือสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง

## กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ใช้บังคับโดยกฎหมายไทยและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว

## เหตุสุดวิสัย

อินเทอร์เน็ต ไม่รับผิดชอบความล่าช้า การไม่ปฏิบัติหรือการหยุดชะงักของบริการซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุหรือสภาพที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของอินเทอร์เน็ต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล่าช้าหรือความขัดข้องเนื่องจากเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ การกระทำที่เกิดจากอำนาจทางทหารหรือพลเรือน การกระทำของผู้ก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ สงคราม การนัดหยุดงานหรือข้อพิพาทด้านแรงงานอื่น อัคคีภัยการหยุดชะงักของโทรคมนาคมหรือการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการเครือข่ายความขัดข้องของอุปกรณ์และ/หรือซอฟต์แวร์ มหันตภัยอื่นหรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของอินเทอร์เน็ต และไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และการใช้บังคับได้ของข้อความส่วนที่เหลือ

ภาคผนวก: การใช้ที่ต้องห้าม ธุรกิจต้องห้าม การใช้งานแบบมีเงื่อนไข

## การใช้ที่ต้องห้าม

ลูกค้าต้องไม่ใช้บริการของอินเทอร์เน็ต โดยเกี่ยวข้องในหมวดกิจกรรมต่อไปนี้ (“การใช้ที่ต้องห้าม”) ประเภทการใช้โดยเฉพาะที่ระบุต่อไปนี้เป็นตัวอย่างไม่ละเอียด ในการใช้บริการของอินเทอร์เน็ต ลูกค้ายืนยันว่าจะไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้

- **กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย:** กิจกรรมที่ฝ่าฝืนหรือช่วยในการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบัญญัติ คำสั่งหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับในประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่อินเทอร์เน็ต ประกอบธุรกิจ หรือเกี่ยวข้องกับรายได้ของกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพิมพ์ การจำหน่าย การเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- **การกระทำที่ละเมิด:** การกระทำที่ระบุว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามสัดส่วนในโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท หรือแทรกแซงโดยทำให้เสียหาย ขัดขวางหรือยึดระบบ ข้อมูลหรือรายละเอียด ส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัยเข้ามาในเว็บไซต์พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ ระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีการใดๆ

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด

ที่อยู่: 50 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯพารณ 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 084-510-9530 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105565155257

# INTNODE

- **การละเมิดผู้ใช้งานอื่น:** แทรกแซงการเข้าถึงของบุคคลอื่นหรือของอินเทอร์เน็ต หรือใช้บริการของอินเทอร์เน็ต ทำลายชื่อเสียง ละเมิด ริดไถ ข่มขู่ สะกดรอย คุกคาม หรือฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิทางกฎหมาย (แต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่และทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลอื่น กระตุ้น คุกคาม สนับสนุน ส่งเสริม หรือส่งเสริมความเกลียดชัง ไม่ยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติ หรือกระทำรุนแรงต่อบุคคลอื่น รวบรวมหรือเก็บข้อมูลของบุคคลอื่นจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมลโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างถูกต้อง
- **การฉ้อฉล:** การกระทำที่ฉ้อโกงอินเทอร์เน็ต ลูกค้ายของอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลอื่นใด โดยให้ข้อมูลผิด ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่หลอกลวงแก่อินเทอร์เน็ต
- **การพนัน สลากกินแบ่ง ค่าประมูล:** การพยากรณ์กีฬาหรือความเป็นต่อในการพนัน กีฬาแฟนตาซี ที่มีรางวัลเงินสด การเล่นเกมอินเทอร์เน็ต การแข่งขัน การชิงโชค การละเล่นที่เสี่ยงโชค
- **การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา:** มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำหน่าย การเผยแพร่หรือการเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ที่มีการปลอมแปลงหรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ถือสิทธิ์ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของอินเทอร์เน็ต ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ รวมถึงการใช้ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากอินเทอร์เน็ต หรือในลักษณะที่เป็นอันตรายต่ออินเทอร์เน็ต หรือตราสินค้าของอินเทอร์เน็ต การกระทำที่มีนัยว่าเป็นการอนุมัติที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

## ธุรกิจต้องห้าม

นอกจากการใช้ที่ต้องห้ามตามที่กล่าวข้างต้นหมวดหมู่ของธุรกิจ แนวปฏิบัติทางธุรกิจและรายการขายต่อไป นี้ไม่รวมอยู่ในบริการของอินเทอร์เน็ต (“ธุรกิจต้องห้าม”) หมวดหมู่ธุรกิจต้องห้ามส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดของผู้ให้บริการธนาคารหรือผู้ดำเนินการธนาคารระบุไว้ ประเภทการใช้โดยเฉพาะที่ระบุต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแต่ไม่ละเอียด หากลูกค้าไม่แน่ใจว่าการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ของลูกค้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจต้องห้ามหรือไม่ หรือมีคำถามว่าข้อกำหนดนี้ใช้บังคับกับลูกค้าอย่างไร กรุณาติดต่ออินเทอร์เน็ต ที่ [support@intnode.com](mailto:support@intnode.com)

ในใช้บริการ ลูกค้ายืนยันว่าไม่ใช้บริการของอินเทอร์เน็ต กับธุรกิจ กิจกรรม แนวทางปฏิบัติหรือรายการดังต่อไปนี้

- **บริการลงทุนและบริการสินเชื่อ:** ผู้ให้บริการตรวจสอบและจัดการสิทธิด้านความปลอดภัย การให้คำปรึกษาด้านการจ้างงานหรือบริการลดหนี้ การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อหรือการชดเชย โอกาสในอสังหาริมทรัพย์ แผนการลงทุน
- **บริการทางการเงินที่ถูกจำกัด:** การตรวจสอบเงินสด กรมธรรม์ค่าประกันผู้ต้องหา ตัวแทนเรียกเก็บหนี้.
- **การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน:** การจำหน่าย การเผยแพร่หรือการเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ที่มีการปลอมแปลงหรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ถือสิทธิ์

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด

ที่อยู่: 50 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯพารณ 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 084-510-9530 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105565155257

# INTNODE

- **สินค้าที่มีการปลอมแปลงหรือไม่ได้รับอนุญาต:** การขายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการขายต่อสินค้าหรือบริการของดีไซเนอร์หรือของแบรนด์เนม การจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่นำเข้าหรือส่งออกโดยผิดกฎหมายหรือถูกขโมย
- **สินค้าและบริการที่ถูกควบคุม:** สถานที่จัดเตรียมและขายกัญชาตามใบสั่งแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การจำหน่ายยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า ใบสั่งยาออนไลน์หรือบริการเภสัชกรรม สินค้าหรือบริการที่จำกัดอายุ อาวุธและยุทธโศปกรณ์ ดินปืนและวัตถุระเบิดอื่น ดอกไม้ไฟ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ยาพิษ สิ่งไวไฟและวัสดุกัมมันตภาพรังสี
- **ยาเสพติดและอุปกรณ์เสพยา:** การจำหน่ายสารเสพติด สารที่ต้องควบคุม อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อทำหรือใช้ยาเสพติด เช่น อุปกรณ์ใช้ในการเสพกัญชา อุปกรณ์ใช้ในการระเหยสารสูดดมและอุปกรณ์ใช้ในการสูบยาสูบ
- **ยาหลอก:** ยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีการเรียกร้องทางด้านสุขภาพว่าไม่ได้รับการอนุมัติหรือตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นและ/หรือองค์การกำกับดูแลแห่งชาติ
- **สารที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบยาที่ผิดกฎหมาย:** การจำหน่ายสารที่ถูกกฎหมายแต่ให้ผลอย่างเดียวกับยาที่ผิดกฎหมาย (เช่น ซัลเวีย กระต่อม)
- **การบริการและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่:** เนื้อหาลามกอนาจาร (รวมถึงงานเขียน ภาพและสื่ออื่น) เว็บไซต์ที่เสนอบริการทางเพศ เช่น โสเภณี เพื่อนเที่ยว การจ่ายเงินเพื่อรับชม การพูดคุยสดสำหรับผู้ใหญ่
- **การตลาดแบบหลายระดับขั้น:** ธุรกิจแบบปิระมิด ธุรกิจเครือข่าย การตลาดแบบบอกต่อ
- **แนวปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม:** เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือเป็นการหลอกลวง โอกาสในการลงทุนหรือบริการอื่นที่สัญญาว่าจะให้รางวัลสูง การขายหรือการขายต่อบริการโดยไม่เพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อ การขายต่อของภาครัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเพิ่มมูลค่า เว็บไซต์ในดลยพินิจของบริษัทเห็นว่าไม่เป็นธรรม หลอกลวงลูกค้า หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตน
- **ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง:** ธุรกิจที่บริษัทเชื่อว่ามีความเสี่ยงทางการเงินสูง ความรับผิดชอบในทางกฎหมายหรือฝ่าฝืนนโยบายของธนาคาร

## การใช้งานแบบมีเงื่อนไข

ก่อนการใช้บริการของอินเทอร์เน็ต ตามหมวดหมู่ธุรกิจและ/หรือการใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจากอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้ (การใช้งานแบบมีเงื่อนไข) การขอความยินยอมกรุณาติดต่อบริษัทที่ ลูกค้าอาจต้องยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต ให้การรับรองและรับประกันเพิ่มเติม กรอกขั้นตอนเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์และดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดหากลูกค้าใช้บริการของอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้

- **การให้บริการทางการเงิน:** ผู้ส่งเงิน ผู้ส่งสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์ซื้อขายเงินตราหรือสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ดำเนินการตราหรือสินทรัพย์ดิจิทัล บัตรของขวัญ บัตรเติมเงิน การขายเงินในเกมวันแต่ผู้



บริษัท อินท์โนด จำกัด

ที่อยู่: 50 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์พาร์ค 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 084-510-9530 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105565155257

# INTNODE

ขายจะเป็นผู้ดำเนินการในโลกเสมือน กระทำเสมือนเป็นคนกลางในการชำระเงิน หรือผู้รวบรวม หรือขายต่อบริการของอินท์โนด

- **การกุศล:** การรับบริจาคเพื่อองค์กรไม่แสวงหากำไร
- **เกมส์ที่ต้องใช้ทักษะในการเล่น:** เกมส์ที่ไม่มีค่าจำกัดความเป็นการเล่นตามสัญญาณหรือตามกฎหมาย แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและมีรางวัล
- **องค์กรทางศาสนา/จิตวิญญาณ:** การดำเนินงานขององค์กรทางศาสนาหรือจิตวิญญาณเพื่อแสวงหากำไร